

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên
năm học 2020-2021

A. Trình độ đào tạo Đại học

1. Chương trình đào tạo Sư phạm Tiếng Anh

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo: Đại học
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh	<p>1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong phạm vi cả nước</p> <p>2. Phương thức tuyển sinh: Năm 2021, Nhà trường tuyển sinh theo 3 phương thức (Áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo): Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia; Xét tuyển theo kết quả ghi trong học bạ THPT và xét tuyển thẳng.</p> <p>3. Đối tượng xét tuyển: Thí sinh có trình độ tốt nghiệp THPT, hoặc tương đương, đáp ứng được các yêu cầu tuyển sinh của Đại học Thái Nguyên và của Trường Ngoại ngữ</p> <p>4. Tổ hợp 3 môn trong các môn thi: Toán, Văn, Địa, Lý, GDCD và Ngoại ngữ. Trong đó Ngoại ngữ là môn chính, tiếng Anh (D1). Môn ngoại ngữ tính hệ số 2.</p> <p>5. Đối với xét tuyển theo học bạ THPT, những thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho người Việt Nam hoặc tương đương được cộng điểm ưu tiên, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Đạt chứng chỉ bậc 3 thì được cộng thêm 1,0 điểm vào điểm xét tuyển.+ Đạt chứng chỉ bậc 4 thì được cộng thêm 2,0 điểm vào điểm xét tuyển.+ Đạt chứng chỉ bậc 5 thì được cộng thêm 3,0 điểm vào điểm xét tuyển.+ Đạt chứng chỉ bậc 6 thì được cộng thêm 4,0 điểm vào điểm xét tuyển.
II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và	<p>Kiến thức:</p> <p>- Nắm được các kiến thức cơ bản nền tảng, kiến thức cơ sở cốt lõi của ngành.</p>

	<p>trình độ ngoại ngữ đạt được</p>	<ul style="list-style-type: none"> -Nắm được các kiến thức cơ sở chuyên môn của ngành. +Năng lực ngoại ngữ: Đạt chuẩn bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc áp dụng cho Việt Nam. + Vận dụng kiến thức ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Anh vào việc nâng cao khả năng nghe, nói, đọc, viết. - Nắm và hiểu được những đặc điểm chung về đất nước học Anh-Mỹ (lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán, đất nước, con người, xã hội,...). - Nắm được các kiến thức cơ sở nâng cao của ngành: +Vận dụng kiến thức về phương pháp giảng dạy tiếng Anh vào việc giảng dạy bậc THCS &THPT. + Vận dụng một cách hiệu quả và linh hoạt cách thức kiểm tra đánh giá trong giảng dạy. <p>Kỹ năng:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Có các kỹ năng lập kế hoạch giảng dạy học, kỹ năng biên soạn giáo án, kỹ năng giảng dạy, kỹ năng làm công tác chủ nhiệm, kỹ năng phát triển nghề nghiệp.... <p>Thái độ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có thái độ tôn trọng nghề nghiệp, chấp nhận các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, xây dựng môi trường làm việc thân thiện tích cực. - Có ý thức thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn. - Có chuẩn mực đạo đức trong các mối quan hệ xã hội, sống và làm việc có trách nhiệm với cộng đồng và đất nước, có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc, có tác phong mẫu mực, có tư cách, tác phong đúng đắn của người giáo viên.
<p>III.</p>	<p>Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học</p>	<p>Chế độ chính sách:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinh viên được hưởng đầy đủ các quyền lợi về các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước như được cấp học bổng, được miễn, giảm học phí, bảo lưu học phần, ... - Có cơ hội học cùng lúc 02 chương trình đào tạo đại học và ra trường được cấp 02 bằng đại học - Có cơ hội tham gia các chương trình liên kết đào tạo ngắn hạn và dài hạn ở nước ngoài. - Được nhận các chương trình học bổng du học quốc tế tại Mỹ, Úc, Phillipin.

		<p>* Các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. - Tổ chức các hoạt động cộng đồng; câu lạc bộ tiếng Anh cộng đồng. - Tổ chức hoạt động tư vấn nghề, tham quan, thực tế, thực tập tại các cơ sở thực hành trong và ngoài nhà trường.
IV	Chương trình đào tạo mà Khoa thực hiện	Chương trình đào tạo Sư phạm Tiếng Anh.
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	<ul style="list-style-type: none"> - Người học có thể tham gia học tập ở nước ngoài hoặc các chương trình liên kết với các trường đối tác nước ngoài có sử dụng tiếng Anh với các chuyên ngành như kinh tế, văn hóa, thương mại, du lịch,..... - Người học có thể tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về ngôn ngữ hoặc có thể học nâng cao trình độ sau đại học.
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	<ul style="list-style-type: none"> - Giảng dạy Tiếng Anh ở các trường Trung học phổ thông, Trung học Cơ sở, Tiểu học Việt Nam hoặc các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề. - Có thể làm việc tại các tổ chức kinh tế, xã hội có liên quan đến giáo dục hoặc các cơ quan báo chí, đài phát thanh và truyền hình, các công ty du lịch, khách sạn,...có sử dụng tiếng Anh.

2. Chương trình đào tạo Sư phạm Tiếng Trung Quốc

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo: Đại học
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong phạm vi cả nước 2. Phương thức tuyển sinh: Năm 2021, Nhà trường tuyển sinh theo 3 phương thức (Áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo): Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia; Xét tuyển theo kết quả ghi trong học bạ THPT và xét tuyển thẳng. 3. Đối tượng dự thi: Thí sinh có trình độ tốt nghiệp THPT, hoặc tương đương, đáp ứng được các yêu cầu tuyển sinh của Đại học Thái Nguyên và của Trường Ngoại ngữ 4. Tổ hợp 3 môn trong các môn thi: Toán, Văn, Lý, GDCD và Ngoại ngữ. Trong đó Ngoại ngữ là môn chính, Tiếng Anh (D1) hoặc Tiếng Trung Quốc (D4). Môn thi ngoại ngữ tính hệ số 2.

		<p>5. Đối với xét tuyển theo học bạ THPT, những thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh và tiếng Trung theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho người Việt Nam hoặc tương đương được cộng điểm ưu tiên, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Đạt chứng chỉ bậc 3 thì được cộng thêm 1,0 điểm vào điểm xét tuyển. + Đạt chứng chỉ bậc 4 thì được cộng thêm 2,0 điểm vào điểm xét tuyển. + Đạt chứng chỉ bậc 5 thì được cộng thêm 3,0 điểm vào điểm xét tuyển. + Đạt chứng chỉ bậc 6 thì được cộng thêm 4,0 điểm vào điểm xét tuyển.
<p>II</p>	<p>Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được</p>	<p>Kiến thức:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nắm được các kiến thức cơ bản nền tảng, kiến thức cơ sở cốt lõi của ngành. - Nắm được các kiến thức cơ sở chuyên môn của ngành. + Năng lực ngoại ngữ: Đạt chuẩn bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc áp dụng cho Việt Nam. + Vận dụng kiến thức ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp tiếng Trung Quốc vào việc nâng cao năng lực nghe, nói, đọc, viết. - Nắm và hiểu được những đặc điểm chung về đất nước học Trung Quốc. - Nắm được các kiến thức cơ sở nâng cao của ngành: + Vận dụng kiến thức về phương pháp giảng dạy tiếng Trung Quốc vào việc giảng dạy bậc THCS & THPT. + Vận dụng một cách hiệu quả và linh hoạt cách thức kiểm tra đánh giá trong giảng dạy. <p>Kỹ năng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có các kỹ năng lập kế hoạch giảng dạy học, kỹ năng biên soạn giáo án, kỹ năng giảng dạy, kỹ năng làm công tác chủ nhiệm, kỹ năng phát triển nghề nghiệp.... <p>Thái độ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có thái độ tôn trọng nghề nghiệp, chấp nhận các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần hợp tác với đồng nghiệp, xây dựng môi trường làm việc thân thiện tích cực.

		<ul style="list-style-type: none"> - Có ý thức thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn. - Có chuẩn mực đạo đức trong các mối quan hệ xã hội, sống và làm việc có trách nhiệm với cộng đồng và đất nước, có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc, có tác phong mẫu mực, có tư cách, tác phong đúng đắn của người giáo viên.
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<p>Chế độ chính sách:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinh viên được hưởng đầy đủ các quyền lợi về các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước như được cấp học bổng, được miễn, giảm học phí, bảo lưu học phần, ... - Có cơ hội học cùng lúc 02 chương trình đào tạo đại học và ra trường được cấp 02 bằng đại học - Có cơ hội tham gia các chương trình liên kết đào tạo ngắn hạn và dài hạn ở nước ngoài - Được nhận các chương trình học bổng du học quốc tế tại Trung Quốc, Đài Loan. <p>* Các hoạt động sinh hoạt ngoại khóa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. - Tổ chức các hoạt động cộng đồng; câu lạc bộ tiếng Trung cộng đồng. - Tổ chức hoạt động tư vấn nghề, tham quan, thực tế, thực tập tại các cơ sở thực hành trong và ngoài nhà trường.
IV	Chương trình đào tạo mà Khoa thực hiện	Chương trình đào tạo Sư phạm Tiếng Trung Quốc.
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	<ul style="list-style-type: none"> - Người học có thể tham gia học tập ở nước ngoài hoặc các chương trình liên kết với các trường đối tác nước ngoài có sử dụng tiếng Anh với các chuyên ngành như kinh tế, văn hóa, thương mại, du lịch,..... - Người học có thể tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về ngôn ngữ hoặc có thể học nâng cao trình độ sau đại học.
VI	Vị trí làm sau khi tốt nghiệp	<ul style="list-style-type: none"> - Giảng dạy Tiếng Trung Quốc ở các trường Trung học phổ thông, Trung học Cơ sở, Tiểu học Việt Nam hoặc các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề. - Có thể làm việc tại các tổ chức kinh tế, xã hội có liên quan đến giáo dục hoặc các cơ quan báo chí, đài phát thanh và truyền hình, các công ty du lịch, khách sạn,... có sử dụng tiếng Trung Quốc.

